

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๖๑๐/๒๕๖๕



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ท้าที่ไทยและเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
 ๒. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร (Joint Statement on Thailand-UK Joint Economic and Trade Committee) พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๓. ร่างแผนการดำเนินงานสหราชอาณาจักร-ไทย (UK-TH Workplan Proposal) พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๔. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ๕. สำเนาหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๖๑๐/๑๙๙๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ๖. สำเนาหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พณ ๐๖๑๐/๒๐๐๔ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่อง ท้าที่ไทยและเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในข้อ (๑) ด้านความมั่นคง การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑

๑.๑.๑ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (นางเทรีซา เมย์) ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงลอนดอน โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และการผลักดันให้ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรม และต่อมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการติดตามผลการเยือนฯ โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในการผลักดันให้มีการเตรียมการเจรจาความตกลงทางการค้า ภายหลังจากการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (เบร็กซิต) ในโอกาสแรก โดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นด้วย

๑.๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรในขณะนั้น (นางเอลิซาเบธ ทรัส) ได้ลงนามใน “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ” ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ด้วยแล้ว โดยบันทึกความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อำนวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ในระดับรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน โดยกำหนดให้ประชุมร่วมกันปีละครั้ง หรือตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

๑.๑.๓ สหราชอาณาจักรได้มีหนังสือแจ้งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมี Minister of State (Minister for Trade Policy) กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ (Ms. Penny Mordaunt) เป็นหัวหน้าคณะและประธานร่วมฝ่ายสหราชอาณาจักร และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะและประธานร่วมฝ่ายไทย

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) เห็นชอบและอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณา ดำเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

๑.๒.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติ (๗ กันยายน ๒๕๖๔) รับทราบผลการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร เป็นเวทีประชุมหารือระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย ส่งเสริม พัฒนา และขยายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับการค้าและความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้เกิดประโยชน์และผลเป็นรูปธรรม จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

คณะผู้แทนไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพ) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร จึงจำเป็นต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

๔.สาระสำคัญ

๔.๑ ท่าทีไทยที่จะหยิบยกในการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อพิจารณาประเด็นที่ฝ่ายไทยเห็นควรหยิบยกผลักดันภายใต้กรอบการประชุม JETCO สรุปได้ ดังนี้

๔.๑.๑ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงการหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี

๔.๑.๒ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ให้พิจารณาจัดทำกิจกรรมและ/หรือหารือแนวทางการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงแนวทางการอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคระหว่างกันในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพหรือมีความสนใจร่วมกัน เช่น เกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ดิจิทัล สุขภาพ บริการทางการเงิน หรือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินความสัมพันธ์และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย

๔.๑.๓ การส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนไทย-สหราชอาณาจักร สนับสนุนให้มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพและให้ความสนใจร่วมกัน

๔.๒ เอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการจัดทำร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมฯ และแผนการดำเนินงาน (Work plan) ซึ่งระบุถึงกิจกรรมและความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกัน เพื่อใช้เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ โดยสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารข้างต้นเป็นระยะ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งร่างเอกสารดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และได้ปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๒.๑ ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร (Joint Statement on Thailand-UK Joint Economic and Trade Committee) เพื่อใช้เป็นสรุปผลของการประชุมฯ โดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของฝ่ายไทยและฝ่ายสหราชอาณาจักร เรื่องความร่วมมือในอนาคต และการขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือ ผ่านการจัดทำแผนการดำเนินงานระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แก้ไขอุปสรรคทางการค้า และขยายความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายทั้งในระดับภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะเป็ช่องทางสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยสองฝ่ายรับทราบแนวทางความร่วมมือ และแผนการดำเนินงานในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพและให้ความสนใจร่วมกัน เช่น (๑) ความร่วมมือของภาคเอกชน การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสด้านการค้าและลงทุนระหว่างกัน (๒) ดิจิทัล การจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อจัดทำความร่วมมือด้านดิจิทัล (๓) เกษตร การจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (๔) อาหารและเครื่องดื่ม การส่งเสริมความร่วมมือผ่านการหารือและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายโอกาสและยกระดับการค้าการลงทุนในสาขาอาหารและเครื่องดื่ม (๕) สุขภาพ พิจารณาแนวทางการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสวงหา

โอกาสในการขยายความร่วมมือทางธุรกิจ (๖) บริการทางการเงิน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง การสานต่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน มาใช้เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการค้าและการลงทุนในสาขาบริการทางการเงิน และ (๗) กิจกรรมส่งเสริมการค้า และการลงทุน ครอบคลุมสาขาต่างๆ รวมถึงการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และพลังงาน

รายละเอียดร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๒.๒ ร่างแผนการดำเนินงานสหราชอาณาจักร-ไทย (UK-TH Workplan) ระบุถึง กิจกรรมและสาขาความร่วมมือที่สองฝ่ายจะดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบ JETCO ในช่วง ๑ ปี- ๑ ปีครึ่งต่อจากนี้ เช่น (๑) ความร่วมมือด้านการค้า ประกอบด้วยกิจกรรม การจัดประชุมโต๊ะกลม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน และการหารือแนวทางการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน เพื่อขยายความร่วมมือในประเด็นที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ด้านแรงงาน ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ทรัพย์สินทางปัญญา การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) การเติบโตที่สะอาดและ BCG Model บริการทางการเงิน และสุขภาพ โดยสองฝ่ายให้ความสำคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคเอกชน (๒) ความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และความปลอดภัยทางอาหาร และ (๓) ความร่วมมือด้านดิจิทัล การลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เพื่อจัดทำ ความร่วมมือด้านดิจิทัล การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การสัมมนา การอภิปราย การจับคู่ธุรกิจ และการจัดโครงการ ต่อยอดความร่วมมือ

รายละเอียดร่างแผนการดำเนินงานฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔.๓ องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และคณะผู้แทน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่าย ให้ความสำคัญ มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกัน และช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งสนับสนุนการนำไปสู่การยกระดับและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งนอกจาก จะสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังเป็นช่องทางสำคัญ ในการผลักดันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้ และเป็นการวางรากฐานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงทางการค้าร่วมกันในอนาคต

๖. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร เพื่อพิจารณาประเด็นความร่วมมือ ที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันสำหรับการประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม JETCO ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมฝ่ายไทย

และอธิบดีกรมความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีเป็นประธานร่วมฝ่ายสหราชอาณาจักร และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเข้าร่วม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องกับท่าทีไทยตามข้อ ๔.๑

๖.๒ กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร และร่างแผนการดำเนินงานสหราชอาณาจักร-ไทย (ตามข้อ ๔.๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา และได้ปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว และเห็นว่า การจัดทำร่างเอกสารฯ ทั้ง ๒ ฉบับ จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในอนาคต และโดยที่ร่างเอกสารฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ไม่ได้ใช้ถ้อยคำหรือมีบริบทที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๓ กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งร่างแถลงการณ์ร่วมฯ และร่างแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาให้ความเห็นด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และ ๖)

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ให้เสนอได้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย

๗.๒ มติคณะรัฐมนตรี (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) กำหนดให้กรณีหากเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและมีผลผูกพันในระยะยาว ให้ส่วนราชการเสนอท่าทีของไทยในการเจรจา ระหว่างประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอองค์ประกอบของคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบมาในคราวเดียวกันด้วย

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๘.๑ เห็นชอบท่าทีไทย (ตามข้อ ๔.๑) เพื่อใช้เป็นกรอบในการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

๘.๒ เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ไทย-สหราชอาณาจักร (ตามข้อ ๔.๒.๑) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ครั้งที่ ๑

๘.๓ เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานสหราชอาณาจักร-ไทย (ตามข้อ ๔.๒.๒) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว

๘.๔ หากในการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ดังกล่าว มีผลให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร หรือมีการตกลงในประเด็นอื่น ๆ ด้านเศรษฐกิจการค้าที่นอกเหนือจากข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หรือช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย โดยไม่มีการจัดทำเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบในภายหลัง

๘.๕ รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ และการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามข้อ ๔.๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักยุโรป

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dtn.europe3@gmail.com